



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Land Transport Office of Nakhon Si Thammarat Tel : 075-378-590

ข่าวที่ ๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่อง โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ เพื่อให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด โดยเปิดรับคำขอ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘

นางพศมน เจตนครองสุข ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวัน กลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องมีสัญชาติไทย เป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ปิดรับคำขอ เว้นแต่กรณีเป็นขาเทียม/แขนเทียมที่เคยได้รับการช่วยเหลือเกินกว่า ๒ ปี หรือเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โดยสามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ กรมการขนส่งทางบก อาคาร ๒ ชั้น ๕ และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่ (๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้พิการ (๒) รูปถ่ายผู้พิการ ที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกันที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน อย่างน้อย ๓ รูป (โดยลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกัน), สภาพอุปกรณ์ผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามีอุปกรณ์) อย่างน้อย ๑ รูป, สภาพแวดล้อม (บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักของผู้พิการ) อย่างน้อย ๒ รูป (กรณีผู้พิการขออุปกรณ์เป็นรถนั่งไฟฟ้า) (๓) ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่า ความพิการนั้น เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน หรือหลักฐานยืนยันหรือระบุโดยแพทย์ และมีตราประทับของสถานพยาบาล ไว้อย่างชัดเจนว่า ความพิการของผู้พิการ มีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ที่เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย จัดได้ว่า เป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรรหรือครอบครัวยุติธรรมอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างอาศัยดำเนินการแทนด้วยกระบวนการของทางราชการ มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐-๗๕๓๗-๘๕๘๘ สายด่วน ๑๕๘๔ หรือที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

สุพัตรา / ข่าว / พิมพ์
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดแบบคำขอก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Ins. ๐-๗๕๓๗-๘๕๘๘ หรือสายด่วน ๑๕๘๔

www.dlt.go.th